

SAHA LIFE

Jan - Mar 2022



ขอบคุณจากใจ

ก้าวสู่ปีที่ **28**

อย่างมั่นคงและยั่งยืน



สหประกันชีวิต
SAHA LIFE INSURANCE

สหประกันชีวิต

“

บริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์

เพื่อ **สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์**

และ **ปวงชน**

”

เหตุผลที่สมาชิกสหกรณ์

ควรทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

- ✓ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเอง ด้วยหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิต
- ✓ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าประกัน ซึ่งจะไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนในอนาคต
- ✓ เพื่อป้องกันไม่ให้ "ภาระหนี้" ต้องตกไปถึงทายาท ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
- ✓ เพื่อเป็นมรดกไว้ให้กับครอบครัวและคนที่รัก ในการดำรงชีวิตต่อไปโดยไม่ลำบาก
- ✓ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน "หนี้สูญ" ร่วมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์

อันเป็นผลดีต่อเพื่อนสมาชิกรายอื่น ๆ

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต และปรึกษาข้อมูลกรมธรรม์

โทร. 0-2379-5099



www.sahalife.co.th



สหประกันชีวิต



@Sahalife



สวัสดีชาว สหประกันชีวิต ทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2565 อย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกับปีนักษัตร “ปีชาล” หรือ “ปีเสือทอง” ตามความเชื่อเรื่องปีชงในปีนี้จะตรงกับปีวอก ชงตรง 100% และชงร่วม คือ ปีมะเส็ง ปีกุน และปีชาล แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เกิดในปีนักษัตรดังกล่าวก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไป ขอให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติเตรียมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่อาจเข้ามา เชื่อว่าก็จะผ่านพ้นทุกปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ถือเป็นเพียงความเชื่อที่สืบทอดกันมาเท่านั้นนะ

สำหรับเนื้อหาวารสารฉบับแรกของเราในปี ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการก้าวสู่ปีที่ 28 และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในโอกาสเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ เราจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการกล่าวขอบคุณสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและผู้ให้บริการ พันมิตรทางธุรกิจตลอดจนผู้เอาประกันภัยทุกรายที่ให้การสนับสนุนกิจการของเราอย่างดีเสมอมา ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เราก็สามารถผ่านพ้นทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้ อีกทั้งยังสามารถพิชิตภารกิจที่สำคัญคือการดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้สำเร็จหลังรอคอยมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่า Mission Completed !!!

นอกจากนี้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของราคาค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราได้นำข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับวิธีการขับรถแบบประหยัดน้ำมันมาแนะนำให้กับทุกท่าน รวมถึงเตือนภัยสังคมจากแก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังออกอาละวาดในเวลานี้กับวิธีป้องกันตัวไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ และแน่นอนข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลด้านการบริการที่ผู้เอาประกันภัยทุกท่านควรรู้เหมือนเช่นเคย ทั้งหมดนี้อยู่ด้านในเชิญเข้าไปอ่านกันได้เลย



เนื้อหาสำคัญ (Contents)

	หน้า
• เรื่องจากปก	4-5
• สรุปรูปร่างทางการเงิน	6-7
• Saha Life News	8-10
• Saha Life Product	11
• Saha Life Training	12
• Saha Life Care เพราะเราห่วงใยคุณ	13
• Saha Lifestyle	14
• Saha Life Q&A ทุกคำถามบริการ เรามีคำตอบ	15

สหประกันชีวิต ขอบคุณจากใจ ก้าวสู่ปีที่ 28 อย่างมั่นคงและยั่งยืน



การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของผู้คน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาสข้อจำกัดหลายด้าน ดังนั้นหลายภาคธุรกิจต่างต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน

ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปรับวิธีการทำงานในรูปแบบ Work From Home และกำหนดมาตรการการปฏิบัติตัวของพนักงานภายในสำนักงาน ตั้งแต่การพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ การวางจุดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้พนักงานตรวจวัดใช้ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในสำนักงาน การเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การงดรับประทานอาหารร่วมกันในเวลาพักกลางวัน ตลอดจนการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

และสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา นั้น เราต้องปรับตัวในหลายด้านสำคัญ อาทิ การจัดอบรมสัมมนาผู้ประสานงานการตลาด การจัดอบรมขอต่อ-ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทในรูปแบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้สำเร็จ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ของผลการดำเนินงานในปี 2562 ด้วยอัตรา 0.1118 บาทต่อหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท พร้อมทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในจำนวนที่มากขึ้น เราสามารถสร้างประโยชน์จากการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบการเงินของบริษัทฯ ในการคว้าโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตต่อไปในอนาคต

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพราะแม้เราต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน แต่เรายังคงสามารถปรับตัวให้เท่าทันและรับมือกับสถานการณ์โลกรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดีและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจให้ก้าวข้ามกรอบและขอบเขตธุรกิจเดิม ๆ ที่เราดำเนินอยู่ก่อนหน้านี้



ในวาระก้าวสู่ปีที่ 28 บมจ.สหประกันชีวิต เราขอขอบคุณสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและใช้บริการตลอดจนผู้เอาประกันภัยทุกรายที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อย่างดีเสมอมา เชื่อมั่น ศรัทธา ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึง ณ วันนี้ เราขอสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาสวัสดิการและมุ่งมั่นสร้างมูลค่าการตอบแทนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรค์สวัสดิการด้านการประกันชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ชาวสหกรณ์ต่อไป

ผลประกอบการของบริษัท

สิ้นปีบัญชี 2564



ในปี 2564 สหประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับ 472.71 ล้านบาทลดลงร้อยละ 2.13 จากปี 2563 เป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 328.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29 จากปี 2563 เบี้ยประกันภัยปีต่อ 157.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.77 รายได้จากการลงทุนรวมทั้งหมด 85.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.05 จากปี 2563 รายได้อื่น 6.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.94 รวมรายได้ 564.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 จากปี 2563

โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับ สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ และผู้ค้าประกัน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับผู้กู้ บริษัทจะเข้าไปชำระหนี้ทั้งหมดทันที ผู้ค้าประกันก็ไม่ต้องมาแบกภาระหนี้สินแทน สหกรณ์ก็ไม่เสี่ยงว่าหนี้จะสูญ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 2,723.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 7.30 โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 85.69 ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 68.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 318.53 จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับและค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยที่ลดลง ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ้นปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 446.39 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากผลกำไรจากการดำเนินงาน

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ดีต่อสภกรณ์และสมาชิกในด้านใดบ้าง ?

เพราะชีวิตคือเรื่องไม่แน่นอน การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อก็เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงให้กับสภกรณ์และสมาชิก ประกอบด้วย 5 ประการ คือ

- 1) เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตให้กับสมาชิก
- 2) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าประกันว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนในอนาคต
- 3) เพื่อป้องกันไม่ให้อาระหนักไปถึงทายาท กรณีที่สมาชิกผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในระหว่างที่ยังผ่อนชำระสินเชื่อไม่ครบ
- 4) เพื่อเป็นมรดกไว้ให้กับครอบครัวและคนที่รักในการเป็นทุนให้สามารถตั้งหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยไม่ลำบาก
- 5) เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสภกรณ์ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงหนี้สูญ (NPL) เมื่อสภกรณ์มีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลดีต่อสมาชิกสภกรณ์ท่านอื่น ๆ ทั้งในด้านดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล ตลอดจนการอนุมัติเงินกู้ให้กับเพื่อนสมาชิกที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในวาระต่าง ๆ





สหประกันชีวิต ร่วมพิธีวางพานพุ่ม สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2565

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย พล.ต.อ.นิพนธ์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หน้าลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้” ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก รับผิดชอบเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459



นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมออกบูธงานสัมพันธ์อันดีต่อขบวนการสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
 ตอบแทนสหกรณ์และสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อย่างดีเสมอมา

โดย **นางรัชณีพร พึ่งประสพ กรรมการผู้จัดการ** ได้รับโอกาสแนะนำบริษัทฯ และอธิบายประโยชน์ของ
 โครงการประชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ต่อ **นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ประธานในพิธีเปิดงานอีกด้วย





สรุปข้อดีที่สหกรณ์ควรรู้ !

โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เราคือบริษัทประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ไทยที่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักในภาระหน้าที่และการเสียสละของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ในความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคงเข้มแข็งและส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทของบุคลากรในสหกรณ์ของท่าน บริษัทฯ จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสหกรณ์เอง โดยแบ่งได้ดังนี้

✓ ดีต่อ "สหกรณ์"

- ✓ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสหกรณ์ถึงการให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์กับบุคลากรอีกด้วย
- ✓ ช่วยให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษี ด้วยการนำค่าเบี้ยประกันภัยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่ส่งภาษีประจำปี
- ✓ ประกันกลุ่ม มีต้นทุนต่ำ แต่ทำให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้นได้รับผลประโยชน์สูง เหมือนกับการทำประกันภัยรายบุคคล

✓ ดีต่อ "คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์"

- ✓ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เมื่อต้องเข้ารับการรักษา
- ✓ ช่วยทำให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สามารถเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงได้
- ✓ ช่วยสร้างความอุ่นใจเพราะมีหลักประกันที่มั่นคง ทำให้มีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าการที่สหกรณ์นั้นเป็นที่พึ่งพาได้



เพราะทุกท่านคือหัวใจสำคัญขององค์กร บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ทั่วประเทศมาร่วมสร้างหลักประกันที่มั่นคง เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตและสร้างความอุ่นใจให้กับบุคลากรในสหกรณ์ กับ **“โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์”** จ่ายเบี้ยประกันเฉลี่ยเพียงแค่วันละ 2 บาท

ปรึกษาข้อมูลกรมธรรม์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.sahalife.co.th / Line OA : @SahaLife / Tel. 0-2379-5099



อยากรู้.....ควรรู้.....ต้องรู้



เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการอบรมออนไลน์ขอต่อใบอนุญาตครั้งที่สามของบริษัท ได้ถามผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหัวข้อจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคนกลางประกันภัยว่า จรรยาบรรณสิบข้อนั้นท่านผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าข้อใดเป็นข้อที่ท่านอ่อนในการปฏิบัติมากที่สุด ผู้เข้ารับการอบรมได้ตอบข้อที่สิบ “ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีพปฏิญาณ” เหตุผลเพราะข้อนี้ครอบคลุมเรื่องถึงสี่เรื่อง อีกท่านตอบข้อสอง “บริการที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และรักษาสีทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

แต่มีท่านหนึ่ง ซึ่งตอบได้เป็นที่แปลกใจมาก เพราะไม่เคยได้ยินคำตอบนี้มาก่อนเลย ข้อเก้า “ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ” ทำให้ผมในฐานะวิทยากรก็ยิ่งเหมือนกัน เพราะเป็นงานในหน้าที่ ต้องอบรมแนะนำตัวแทนของบริษัท เท่ากับมีข้อบกพร่องในหน้าที่ สาเหตุประการหนึ่งก็คือ ทางบริษัทช่วงเว้นการจัดกิจกรรมอบรมมาเกือบสามปี เพราะติดโรคระบาด จัดอบรมเป็นหมู่คณะไม่ได้และทางบริษัทก็ยังไม่สามารถจัดอบรมออนไลน์ได้ ซึ่งได้รู้สึกชมเชยคำตอบของผู้เข้ารับการอบรมท่านนี้ ในเรื่องการศึกษาค้นหาความรู้ มีข้อพิจารณาสามประการ

ประการที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่เราอยากรู้ หลายครั้งเรื่องที่เรารู้ เรเรียนเราไม่อยากรู้ ในขณะที่เดียวกันบางเรื่องที่เราอยากรู้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่อยากรู้ หรือรู้ตามกระแส เพราะสื่อต่าง ๆ เป็นผู้ถ่ายทอด เช่น ข่าวดาราเสียชีวิต ข่าวสามีฆ่าภรรยา เพราะนอกจากไปมีสามีคนใหม่ เรื่องหลายเรื่องเรารู้แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่กลับได้รับความนิยมอยากรู้ อยากเห็นกันมากมาย

ประการที่สอง เรื่องที่เราควรรู้ รู้แล้วเกิดประโยชน์ มีความรู้ขยายเป็นวงกว้าง ทำให้เราทันโลก และเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและดำเนินวิชาชีพของเราเอง

ประการที่สาม เรื่องที่เราต้องรู้ เราจำต้องรู้ แน่นนอน ถ้าเกี่ยวกับวิชาชีพของเราแต่ละคน เป็นเรื่องที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเรา แน่นนอนว่าเรากำลังทำงานอะไร หน้าที่อะไร เราก็ต้องรอบรู้และต้องเชี่ยวชาญในเรื่องงานวิชาชีพที่เราทำ ถ้าเราไม่รู้การปฏิบัติงานก็จะบกพร่อง คำถามก็คือ แล้วงานในวิชาชีพเราต้องเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างล่ะ คำตอบนี้ก็คงยาวเหยียด เอาเป็นว่าอะไรที่เราไม่รู้ อะไรที่เราต้องรู้บ้าง

ท่านผู้เข้ารับการอบรมจะมีงานสองด้าน งานแรกคืองานในสหกรณ์ อีกงานคืองานในหน้าที่การเป็นตัวแทนของสหประกันชีวิต งานในหน้าที่สหกรณ์เรามีอะไรบ้าง เราก็จัดบันทึกว่า เราต้องเรียนรู้ในเรื่องใด ส่วนงานการเป็นตัวแทนของสหประกันชีวิตมีอะไร เราก็จัดเป็นหัวข้อ หรือปรึกษากับผู้บริหารการตลาด หรือกับคนในส่วนฝึกอบรม พอรับรู้รับทราบแล้ว ก็เริ่มศึกษาทีละเรื่อง ๆ

แต่ที่สำคัญ อยากรูให้เป็นข้อคิดสองประการ ประการแรก เราทำอะไรแล้วเราไม่รู้ เราไม่ศึกษาให้รู้ถ่องแท้ รับรองว่าเราทำไม่ได้ ได้ก็ไม่สมบูรณ์ ไม่ไกล เราจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างถ่องแท้ หากทำงานโดยไม่รู้ เราก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดปัญหาได้

ประการที่สอง หัวข้อเรื่องว่า เรื่องที่เราต้องรู้ ต้องตามมาจากด้วย เราอยากรู เราสนใจที่จะรู้ ถ้าเราไม่อยากรู เราก็จะไม่ทำหน้าที่เรียนรู้ ถ้าเกิดความอยากแล้ว อะไร ๆ มันก็จะง่ายขึ้น ความอยากจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ ถ้าอยากแล้ว เราจะตั้งใจทำ และได้ผลดีมากกว่า ทำเพราะจำใจ ทำเพราะถูกบังคับ หรือเป็นกฎเกณฑ์ ไม่ใช่อยากได้ อยากรู อยากรูเห็น อยากรูทำ

งานจะดีมีค่าถ้ารู้หลัก หนึ่งต้องจักสนใจใฝ่ศึกษา สองต้องขยันหมั่นทำและนำพา สามต้องกล้ารับผิดชอบระบอบงาน สี่ต้องเคารพต่อผู้อยู่เหนือชั้น ห้าต้องไม่รี้นต่อวินัยข้อไขขาน หกยึดมั่นจรรยาบรรณตลอดกาล ถ้าหากท่านได้ทำจะจำเริญ

โชคดีวันปีใหม่ไทยนะครับ

อย่าหลงเชื่อ! 5 วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ “มิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์”

ปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออกอาละวาดสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ กันเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง เผยสถิติในปี 2564 มีผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าแจ้งความกว่า 1,600 ราย รวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 1,000 ล้านบาทด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีพฤติกรรมโทรศัพท์หลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและยอมโอนเงินให้เราได้รวม 5 วิธี ป้องกันตัวจากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากฝาก มาติดตามพร้อมกันเลย

1. ตั้งสติ ก่อนตกลง หรือ โอนเงิน ควรระวังอย่าให้ข้อมูลกับใครง่าย ๆ ไม่ว่าจะข้อความหรือเบอร์นั้นจะมาจากใคร ผ่านช่องทางใดก็ตาม เนื่องจากมิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบ สามารถส่ง SMS มาในชื่อของแบงก์หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจทำให้เราหลงเชื่อได้

2. อย่าให้ หรือ กรอกข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น เลขบัตรประชาชน, เลขบัญชีธนาคาร, เลขที่บัตรเครดิต/เดบิต, วันเดือนปีเกิด, Login Name, Password และ OTP เป็นต้น

3. ห้ามใช้ Wi-Fi สาธารณะโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางออนไลน์ เพราะจะมีช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเจาะเอาข้อมูลสำคัญของเรารวมถึงการเข้าไปขโมยเงินในบัญชีเราได้

4. ควรจำกัดวงเงินเบิกถอนต่อวัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเอาเงินในบัญชีและลดความเสี่ยงในการสูญเงินจำนวนมาก

5. เช็คเบอร์โทรเข้า ด้วยการนำเบอร์โทรพิมพ์หมายเลขค้นหาใน Google, Facebook, Line เพื่อตรวจสอบที่มาหรือ ติดตั้ง Application “Whoscall” เพื่อค้นหาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพที่บันทึกไว้ในระบบหรือไม่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องรับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขอให้ตั้งสติก่อนเป็นอันดับแรก ปกษาคคนที่ไว้ใจได้ที่สำคัญห้ามโอนเงินให้เด็ดขาด หากพบเบาะแสการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“Saha Life Care เพราะเราห่วงใยคุณ”





เมื่อค่าน้ำมันไม่ลด ขับรถอย่างไรให้ “ประหยัดน้ำมัน”

จากสถานการณ์ค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในเวลานี้ และยังมีท่าทีว่าจะลดลงในเร็ววัน ส่งผลให้ผู้ใช้นานพาหนะทุกท่านต่างตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Saha Lifestyle จึงได้นำทริคดี ๆ เกี่ยวกับวิธีการขับรถแบบประหยัดน้ำมันมาฝาก ซึ่งนอกจากจะช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้แล้ว ยังช่วยสร้างความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนอีกด้วย มาติดตามพร้อมกันเลย

1

รักษาความเร็วรถให้คงที่

รักษาความเร็วในช่วง
80-96 กม./ชม.

2

ค่อย ๆ เหยียบคันเร่ง

5 วินาทีแรกให้เพิ่มความเร็ว
เพียง 25 กม./ชม.

3

ไม่เหยียบเบรคกระทันหัน

ไม่ควรเร่งความเร็วบ่อย
และเหยียบเบรคอย่างหนัก

4

ปิดแอร์บ้าง

แอร์รถยนต์ใช้พลังงาน
จากการเผาผลาญน้ำมัน

5

ไม่เปิดกระจกหน้าต่างรถ

ตามหลักอากาศพลศาสตร์
ทำให้เกิดแรงต้านมากขึ้น

6

**หลีกเลี่ยงการเกินของ
บนหลังคารถ**

เพราะเป็นการเพิ่มแรงต้านลม

7

ขนของให้น้อยลง

น้ำหนักมากขึ้น เครื่องยนต์
ต้องใช้พลังงานมากขึ้น

8

เช็กระเบิดลมและสภาพรถ

สภาพรถควรสมบูรณ์และ
มียางลมมากกว่า 10 psi

และนอกจากวิธีการเหล่านี้ เราควรตรวจสอบสภาพรถประจำปีและบำรุงรักษารถของเราให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง เพราะหากกรองอากาศเกิดการอุดตันคือสาเหตุสำคัญของการทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือถ้าหัวเทียนเสียหายอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมได้ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นการหมั่นบำรุงรักษารถของเราอยู่เสมอ จะช่วยให้รถทำงานได้อย่างปลอดภัย ประหยัดเงินในกระเป๋า และยังช่วยลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



Saha Life Q&A

Q : ทำไม? ต้องแจ้งความประสงค์ ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี

A : เนื่องจาก “ข้อมูลเบี่ยงประกัน” ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือกรมธรรม์ในการจัดส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร เพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิการนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงเป็นที่มาของการให้ท่านแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีกับทางบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความยินยอมนี้จะมีผลต่อเนื่องไปตลอดทุกปีตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ของท่านมีผลบังคับ การแจ้งความประสงค์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าท่านจะได้แจ้งเพิกถอนความยินยอมมายังบริษัทฯ

โดยลูกค้า สหประกันชีวิต ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเพื่อกรอกรายละเอียดได้ทาง
www.sahalife.co.th หรือสแกนที่ QR Code



ทุกคำถามด้านการบริการ เรามีคำตอบ !

หมายเหตุ

- กรณีไม่แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี บริษัทฯ จะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี่ยงประกันภัยของท่านต่อกรมสรรพากรได้
- เชื้อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.สหประกันชีวิต และกรมสรรพากร กำหนด



อบรม ขอรับ-ขอต่อ
ใบอนุญาตตัวแทน

Online
ได้แล้ววันนี้

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดูตารางอบรมได้ที่



SCAN ME